

การดำเนินงานรายตำบล (TSI)

ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศักยภาพตำบล

ตำบลที่ไม่สามารถอยู่รอด
3 เป้าหมาย

▶ ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง
11 เป้าหมาย

ข้อมูลพื้นที่ตำบล



เขตการปกครอง : 5 หมู่บ้าน
ประชากร : 4,784 คน
ครัวเรือน : 1,577 ครัวเรือน

สภาพทางกายภาพเป็นภูเขาที่มีราบสลับกับไหล่เขา พื้นที่สูงส่วนใหญ่ยังเป็นป่าต้นน้ำลำธารเป็นที่ราบภูเขาและป่าไม้ มีพื้นที่ประมาณ ประมาณ 317,000 ไร่

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

กลไกการดำเนินงาน

การดำเนินงานร่วมกันระหว่าง คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลนาสวน วิทยาลัยชุมชนบ้านปลายนาสวน วิทยาลัยชุมชนบ้านเขาไหละ กลุ่มเยี่ยมผ้าบ้านปากนาสวน บริษัทประชารัฐรักสามัคคี กาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ผลลัพธ์

การพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน

การจ้างงาน
ประชาชน 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 9 คน
นักศึกษา 5 คน

การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
กิจกรรมอบรมการพัฒนาสมุนไพรกำจัดศัตรูพืช พัฒนาสมุนไพรเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กิจกรรมอบรมการนวดเพื่อสุขภาพ การนวดไทยและการนวดฝ่าเท้า
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางไหว้พระ-9 วัด
กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาธำรง

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ



Community Big Data สิ่งที่เกิดขึ้นในตำบล

แหล่งท่องเที่ยว วัดถ้ำอึ่ง, วัดลองเตง, จุดชมวิวยักษ์กาดเตง, ชุมชนการท่องเที่ยววิถีบ้านปลายนาสวน, แพที่พักบ้านปากนาสวน, แพที่พักบ้านเขาไหละ, แพที่พักบ้านปลายนาสวน
ร้านอาหาร ร้านภัตตาคารอาหารตามสั่ง ครัวหลักทอง ร้านพิศภัย ครัวจากรุวรรณ ร้านบ้านสวนชอย6 ร้านกาแฟ ณ กลางเขา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจบ้านปลายนาสวน กลุ่มวิสาหกิจบ้านเขาไหละ

การพัฒนาพื้นที่

- การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)
กิจกรรมที่ 1.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการน้ำ
กิจกรรมที่ 1.2 ยกระดับผลิตผลและคุณภาพสินค้าเกษตร การกำจัดแมลงศัตรูพืช
การพัฒนาสมุนไพรเพื่อการรักษาและกำจัดศัตรูพืช
โครงการอบรมการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
- การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมยกระดับความสามารถในการสร้างรายได้ จากแหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 2.2 การอบรมการนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน
- การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีต่างๆ)
กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 การรณรงค์และจัดหาเวชภัณฑ์ที่ด้านสาธารณสุข
กิจกรรมที่ 3.2 กิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การประเมินสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรมที่ 3.3 กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านบริการการเงิน
- การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)
กิจกรรมที่ 4.1 การอบรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากปลา ปลาธำรง การพัฒนาสินค้าสิ่งทอและเย็บผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมที่ 4.2 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริการ ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน



ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

เพิ่มรายได้เฉลี่ย 1,000 บาท/ครัวเรือน/ปี

ผลลัพธ์เชิงสังคม

สร้างแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในตำบลนำวัตถุดิบในตำบลมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ข้อมูลข่าวสารกับคนในตำบลเรื่องการป้องกัน COVID-19 เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเกิดความตระหนักในการบริการทางเงินของครัวเรือน

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาตำบลนาสวนควรจะเน้นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรซึ่งควรจะมีการดำเนินการเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก หรือสามารถผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ที่มีความพิเศษมากกว่าพื้นที่อื่นๆ

ตำบลนาสวนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางน้ำ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถี การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและเชิงกีฬาถ้าได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งภูเขาและแหล่งน้ำ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้เสริมเข้าสู่พื้นที่เพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร. อัญญ์ ฤกษ์อินทร
เบอร์ติดต่อ 081-8908261
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

